

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1896~~ /UBND-VP
V/v báo cáo kết quả xử lý,
giải quyết đơn của công dân

Nghi Xuân, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Văn bản số 6575/UBND-TCD, ngày 03/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kiểm tra, xử lý đơn của các công dân ở huyện Nghi Xuân, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo như sau:

1. Về đơn của ông Phan Văn Nguyên thường trú tại TDP 1, thị trấn Nghi Xuân với nội dung tóm tắt: *Kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc đòi lại đất cũ do bố mẹ ông Phan Văn Nguyên để lại tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân*

Vụ việc này phát sinh và đã được giải quyết từ lâu, năm 2018 ông Phan Văn Nguyên tiếp tục có đơn gửi UBND huyện với nội dung tương tự như trên. UBND huyện đã kiểm tra, xem xét, trả lời nội dung kiến nghị của ông tại Văn bản số 774/UBND-TNMT ngày 20/6/2018, theo đó, thửa đất ông kiến nghị đã được Hợp tác xã nông nghiệp Hồng Quang (nay là Hợp tác xã nông nghiệp Quang Mỹ) giao cho ông Phan Chí làm đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất năm 1996; để đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông Nguyễn, UBND huyện đã tổ chức đối thoại với gia đình ông và đi đến thống nhất: Gia đình ông Phan Chí cắt 9m mặt đường thôn 3, xã Xuân Mỹ về phía Bắc khu vườn nhà ông Chí để giao cho ông Nguyễn (thể hiện tại Biên bản làm việc ngày 20/5/2009 và hiện nay đã được giao đất, cấp giấy CNQSDĐ); do vậy việc ông đề nghị giải quyết trả đủ diện tích đất hương hỏa tại Thôn 3 (nay là thôn Hương Mỹ), xã Xuân Mỹ là không có cơ sở. Ngày 22/6/2019, Ban Tiếp công dân huyện đã ban hành Thông báo số 03/TB-TCD về từ chối tiếp nhận nội dung kiến nghị nêu trên của ông Phan Văn Nguyên.

2. Về đơn của ông Trịnh Văn Nam thường trú tại thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân có nội dung tóm tắt: *Kiến nghị liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng đối với hộ gia đình ông ...*

Về việc này, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1629/UBND-VP ngày 09/10/2019 giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại. Khi có kết quả cụ thể, UBND huyện sẽ tiếp tục báo cáo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.



3. Về đơn của bà Trần Thị Mão thường trú tại thôn Thành tiên, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân có nội dung tóm tắt: *Kiến nghị liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng đối với hộ gia đình bà..*

Về việc này, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1628/UBND-VP ngày 09/10/2019 giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại. Khi có kết quả cụ thể, UBND huyện sẽ tiếp tục báo cáo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

4. Về đơn của ông Trần Văn Sơn (được ông Trần Văn Ba và bà Trần Thị Tiu là bố, mẹ của ông Sơn ủy quyền) thường trú tại thôn Hồng Lam, xã Tiên Điền có nội dung tóm tắt: *Phản ánh liên quan đến việc UBND huyện Nghi Xuân cấp giấy CNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Yến và bà Trần Thị Vân Anh không đúng quy định; ông Trần Văn Sơn đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy CNQSD đất đã cấp cho bà Yến và bà Vân Anh.*

Về việc này, trước khi gửi đơn đến UBND tỉnh với nội dung nêu trên, ngày 9/9/2019, tại phiên tiếp công dân định kỳ của UBND huyện, ông Trần Văn Sơn, thôn Hồng Lam, xã Tiên Điền cũng đã trực tiếp trình bày với nội dung : *“Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Trần Văn Ba (bố ông) với bà Nguyễn Thị Yến (em dâu) đối với 1 phần thửa đất tại thôn Hồng Lam, theo ông trình bày phần đất này đã được cấp GCNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Yến năm 2002 khi ông Ba chưa làm thủ tục chuyển nhượng”,* UBND huyện giao UBND xã Tiên Điền kiểm tra, xem xét cụ thể, tổ chức hòa giải theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 18/10/2019, UBND huyện nhận được Báo cáo số 39/BC-UBND, theo đó, UBND xã Tiên Điền mời 02 gia đình lên hòa giải, tuy nhiên, kết quả hòa giải không thành. Hơn nữa, cả 02 hộ gia đình đều đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; căn cứ Điều 203, Luật đất đai năm 2013, UBND xã Tiên Điền đã hướng dẫn ông Sơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định.

Ngày 17/9/2019, UBND huyện tiếp tục nhận được đơn tiêu đề khiếu nại với nội dung: *“Khiếu nại UBND huyện cấp không GCNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Yến khi cha mẹ ông chưa làm thủ tục chuyển nhượng; Đề nghị UBND xã Tiên Điền tổ chức hòa giải...”*. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Điều 22, Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Ban Tiếp công dân huyện nhận thấy đơn của ông có nhiều nội dung, thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan nên ngày 18/9/2019 đã mời ông đến làm việc để hướng dẫn ông viết lại tách từng nội dung đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.



Tuy nhiên, ông không thực hiện hướng dẫn trên mà có đơn tố cáo với nội dung tương tự như nội dung UBND tỉnh chuyển về. Sau khi tiếp nhận đơn của ông Trần Văn Sơn, xét thấy đơn có nhiều nội dung, mang tính chất phức tạp, UBND huyện chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn huyện xác minh, thu thập hồ sơ để xử lý theo quy định. Thực hiện ý chỉ đạo của UBND huyện, ngày 18/10/2010, Ban Tiếp công dân phối hợp Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên-Môi trường tổ chức làm việc với ông Trần Văn Sơn để làm rõ 1 số nội dung đơn và yêu cầu cung cấp bằng chứng liên quan. Ngày 5/11/2019, Ban Tiếp công dân phối hợp với Thanh tra huyện tổ chức kiểm tra thực địa thửa đất của hộ gia đình ông Trần Văn Ba, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Yến. Hiện nay, UBND huyện đang giao các phòng, ban chuyên môn khẩn trương cho ý kiến về hướng xử lý. Khi có kết quả cụ thể, UBND huyện sẽ tiếp tục báo cáo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

(Nội dung cụ thể có các văn bản gửi kèm)

Vậy, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo để UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh được biết và tiếp tục chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện; Phòng TN-MT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Tiến Hưng